

สรุปกิจกรรม “นักวิจัยสู่ความเป็นมืออาชีพ”

วิทยาลัยพณิชยบัณฑิต ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ วิทยาลัยพณิชยบัณฑิต จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการวิจัย โดยร่วมมือกับสำนักวิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “นักวิจัยสู่ความเป็นมืออาชีพ” และคณาจารย์ทุกคณะสาขาวิชาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ประโยชน์ของการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการวิจัย

1. คณาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัย สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
2. ผลงานวิจัยมีประโยชน์ต่องานด้านวิชาการ การเรียนการสอน และบริการวิชาการแก่สังคม
3. งานวิจัยของคณาจารย์มีส่วนสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “นักวิจัยสู่ความเป็นมืออาชีพ” ได้จัด 2 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

13.00 – 14.00 น.. แนะนำกิจกรรม เรื่อง “นักวิจัยสู่ความเป็นมืออาชีพ”

โดย อาจารย์สมชาย พาชอบ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพณิชยบัณฑิต

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้โดย อาจารย์จักรพันธ์ ออบมา รองประธานกรรมการพัฒนางานวิจัย วิทยาลัยพณิชยบัณฑิต

สรุปประเด็นสำคัญ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “นักวิจัยสู่ความเป็นมืออาชีพ” เพื่อให้คณาจารย์วิทยาลัยพณิชยบัณฑิต พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและค้นหาความรู้ใหม่ๆ ทั้งนี้เพื่อนำผลงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่องานด้านวิชาการ การเรียนการสอน และการบริการแก่สังคม ตามพันธกิจที่กำหนดของวิทยาลัย โดยการสร้างและพัฒนานักวิจัย ทั้งนักวิจัยใหม่ และนักวิจัยที่มีประสบการณ์ ซึ่งจะได้จัดให้มีโครงการพัฒนานักวิจัย ประจำปี 2556 ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรด้านการวิจัย ต่อไป

ครั้งที่ 2 วันที่ 3-4 ธันวาคม 2556

จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นักวิจัยสู่ความเป็นมืออาชีพ”

วิทยากร โดย รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม

ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์

ดร.อรสา รัตนสินชัยบุญ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้โดย อาจารย์จักรพันธ์ ออบมา

สรุปประเด็นสำคัญ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “นักวิจัยสู่ความเป็นมืออาชีพ” เพื่อให้คณาจารย์ วิทยาลัยพณิชยบัณฑิต ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยที่ต้องการ ส่งเสริมขับเคลื่อนอาจารย์ให้ผลิตผลงานวิจัย เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน ก่อให้เกิดศักยภาพต่อตนเองและองค์กร และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี จึงได้จัดทำคู่มือวิจัย วิทยาลัยพณิชยบัณฑิตขึ้น เพื่อส่งเสริมงานวิจัย ยกระดับงานวิชาการ และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ สังคม และเศรษฐกิจ บนพื้นฐานสังคมแห่งการเรียนรู้กับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ประมวลภาพการจัดการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1



ประมวลภาพการจัดการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2

